

ศัลยแพทย์ รพ.บางมด เตือนฉีดซิลิโคนเหลวเสริม เต้านมอันตราย เสี่ยงติดเชื้อ ชี้ประชาชนบางส่วนอาจ ไม่รู้อันตราย และเห็นว่าราคาถูกจึงตกเป็นเหยื่อ



นพ.ธนัญชัย อัครดามงคล แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและความงามโรงพยาบาลบางมด ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พริตตี้ไปฉีดฟิลเลอร์เสริมหน้าอกกับหมอเถื่อนย่านลาดพร้าวแล้วปรากฏว่าเกิดปัญหาหม่นเน่าว่า การฉีดซิลิโคนเหลวหรือสารเติมเต็มที่ยังไม่ได้รับการรับรองทางการแพทย์ เช่น aqualift เข้าไปในร่างกายเป็นอันตรายอย่างยิ่ง เพราะสารเหล่านี้ที่ฉีดเข้าไปจะไปปนกับเนื้อเยื่อของร่างกาย ถ้ามีปัญหาเกิดอักเสบติดเชื้อ จะแก้ไขได้ยากและมีโอกาสเสียรูปทรงได้สูง อีกทั้งการฉีดสิ่งแปลกปลอมเข้าไป ถ้ายิงเครื่องมือไม่สะอาด ประกอบกับทำกับผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการแพทย์ นับว่าเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่ง

นพ.ธนัญชัย กล่าวต่อว่า คำว่า“filler” เป็นคำรวมๆ แปลว่า สารเติมเต็ม ซึ่งมีหลายประเภททั้งถูกกฎหมาย ปลอดภัย เช่น collagen, HA(Hyaluronic acid)การฉีดไขมันตัวเอง พวกนี้หากรู้หลักการสามารถฉีดได้ปลอดภัย และค่อยๆสลายไปตามเวลา กับอีกประเภทคือ ผิดกฎหมาย ไม่ปลอดภัย เช่น การฉีดซิลิโคนเหลว จะไหลได้อักเสบและไม่สลาย การผ่าตัดแก้ไขก็ทำได้ยาก ดังนั้นหากต้องการฉีด filler ควรสอบถามแพทย์ด้วยว่าฉีดสารประเภทใด

นพ.ธนัญชัย กล่าวว่า อันตรายจากการทำศัลยกรรมด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มีให้เห็นเป็นตัวอย่างมากมายในสังคม ประชาชนหลายคนยังถูกหลอก และสาเหตุที่ประชาชนยังหลงเชื่อ ส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะไม่ทราบคำเตือนว่าเป็นอันตรายจริงและคงเห็นว่า สะดวก ราคาย่อมเยา ในปัจจุบันการทำศัลยกรรม เป็นสิ่งที่คนนิยมทำมาก นับตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงผู้สูงวัย การทำศัลยกรรมความงามเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในสังคมไทย เพราะฉะนั้นควรศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจทำสถานที่ที่มีคุณภาพมาตรฐานก็เป็นสิ่งสำคัญ แพทย์ควรเป็นแพทย์เฉพาะทางและมีประสบการณ์ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ต้องได้มาตรฐานตามหลักการแพทย์

อย่างไรก็ตาม ขอเตือนไปยังประชาชนว่า หากมีการให้บริการในลักษณะนี้ขอให้แจ้งไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที ซึ่งผู้ให้บริการเป็นหมอเถื่อน จะต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าเป็นคลินิกเถื่อน ระวังโทษจำคุก 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีนี้มีการเสียชีวิตด้วยจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด